

Số: 284/BC-SKHCN

Đồng Nai, ngày 15 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống ma túy, mại dâm năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Thực hiện công văn số 2835/BCĐ-TGV ngày 22/11/2017 của Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai về việc báo cáo tổng kết công tác PCTP, PTMT, MD, PCMBN và phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2017

1. Khái quát tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2017.

Tệ nạn ma túy, mại dâm là hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an ninh xã hội và an ninh quốc gia.

Trong xã hội hiện nay, về tình hình tội phạm ma túy, mại dâm và các loại tội phạm là quốc nạn của toàn xã hội ta, công tác chống tội phạm; phòng, chống ma túy không của riêng ai vì thế thông tin về ma túy, tội phạm được CBCC, VC đặc biệt quan tâm. Tội phạm mua bán ma túy là một vấn đề xã hội bức xúc, gây hậu quả nghiêm trọng đối với nạn nhân, gia đình và xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, mại dâm thời gian tới các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy; tích cực tuyên truyền về các âm mưu, thủ đoạn của bọn tội phạm đến người dân, thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, đời sống của các tầng lớp trong xã hội, từ đó tích cực tham gia phát hiện, tố giác các ổ nhóm mua bán ma túy, mại dâm.

Hoạt động tội phạm ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh không công khai, lộ liễu như trước, nhưng tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm vẫn còn hết sức phức tạp. Các đối tượng ma túy, mại dâm thường xuyên thay đổi chỗ ở, địa bàn hoạt động và địa điểm tổ chức sử dụng, giao dịch, vận chuyển, mua bán ma túy. Hoạt động của tội phạm ma túy, mại dâm luôn có độ ẩn cảnh giác cao, kết cấu chặt chẽ với người trong gia đình và không hợp tác khai báo.

Xác định công tác phòng, chống mua bán ma túy là nội dung của chương trình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và được kết hợp với việc thực hiện các chương trình khác về phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng uỷ, Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm sâu sắc chỉ đạo quyết liệt toàn thể cán bộ Đảng viên, công chức viên chức gia sức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn qua đó đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTK và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 2/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017.

2. Kết quả triển khai và thực hiện công tác phòng, chống ma túy trong năm 2017

Phổ biến tuyên truyền và quán triệt lại các văn bản chỉ đạo chủ yếu của Trung ương, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, của BCĐ PC AIDS, TP & TNXH thực hiện quy định về phòng, chống tội phạm tại khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” các chế độ, nội quy, quy tắc, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của công dân trên lĩnh vực an ninh trật tự trên hệ thống văn phòng điện tử I-office và trang thông tin điện tử của Sở.

Tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 2/3/2017 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2017; Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 43/TB-VPCP ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phú về công tác phòng, chống ma túy, mại dâm và cai nghiện ma túy, mại dâm tại công văn số 1111/UBND-VX ngày 13/2/2017; Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 4/02/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ Công an về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng, chống tội phạm. Giữ vững kỷ cương pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật của toàn thể CBCCVN cơ quan, trong giữ gìn, trật tự, an toàn xã hội. bảo đảm an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống ma túy trong cán bộ, công chức, viên chức toàn đơn vị trọng tâm là:

Tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Kết luận số 86-KL/TW ngày 05/11/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới"; chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới"; chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “ Tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. Đặc biệt tuyên truyền quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày hội bảo vệ an ninh tổ quốc”; Thông tri số 13-TT/TU ngày 17/8/2006 của Tỉnh Ủy; Chỉ thị số 19/2006/CT-UBND của UBND về thực hiện Quyết định số 512/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện tổ chức tuyên truyền các Kế hoạch hàng năm về thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội

Tổ chức tuyên truyền và triển khai Nghị định số 06/2014/NĐ-CP về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các Kế hoạch tuyên truyền và vận động nhân dân tham gia trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước và trong, sau Tết hàng năm trên hệ thống văn phòng điện tử và trang thông tin của đơn vị đảm bảo 100 % CBCC, VC biết và thực hiện.

Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc nội dung công văn của Tỉnh ủy, UBND, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai về việc Tăng cường tuyên truyền phòng chống cháy nổ, đảm bảo ANTT trước, trong, sau tết hàng năm.

Được sự quan tâm, và chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy, Ban Giám đốc trong năm 2017 Sở ban hành kế hoạch về công tác phòng chống ma túy và phòng, chống cháy, nổ kết quả có 100% cán bộ, công chức, nhân viên ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” gắn với các phong trào thi đua “Đẩy mạnh và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Xác định những nội dung trọng điểm để tổ chức tuyên truyền, làm chuyên biến cơ bản ý thức tôn trọng pháp luật của tầng lớp nhân dân và CBCCVC qua đó huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ ANCT, TTATXH, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, TNXH góp phần giữ vững ổn định chính trị. Lãnh đạo sở đã chỉ đạo xây dựng thực hiện một số kế hoạch trong tâm sau:

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

Ban hành các kế hoạch về việc kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định về việc Kiểm tra thực hiện chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đạo đức công vụ, văn hoá giao tiếp tại Sở Khoa học và Công nghệ.

Xây dựng các kế hoạch về tuyên truyền, vận động CBCC, VC tham gia tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết; Thực hiện báo cáo Tình hình tổ chức thực hiện trước, trong và sau Tết.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được đổi mới từ nội dung tới hình thức, biện pháp, tổ chức vận động CBCC, VC và nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm và năng lực bảo vệ an ninh, trật tự, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm; coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Tập trung tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; thực hiện nghiêm chỉnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị về bảo vệ an ninh, trật tự và công tác phòng, chống tội phạm mua bán người, ma túy.

Xây dựng kế hoạch về Tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp Phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Xây dựng kế hoạch về thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người; Kế hoạch phòng chống ma túy; Xây dựng kế hoạch về tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ hàng năm của Sở Khoa học và Công nghệ;

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa cơ quan chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Qua công tác triển khai thực hiện, hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố và kiện toàn; vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được khẳng định, công tác quản lý nhà nước được tăng cường; hoạt động của các đoàn thể được đổi mới, vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng và thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và mở rộng.

Các cấp ủy Đảng từng bước đổi mới phương pháp lãnh đạo, dành nhiều thời gian tiếp xúc với quần chúng, chăm lo bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân; định hướng nội dung hoạt động, tạo điều kiện để các đoàn thể làm tròn chức năng là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với CB-CNV.

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018

Trong năm 2018 công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm ở nước ta đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực giữ gìn trật tự, kỷ cương pháp luật, phục vụ công cuộc phát triển đất nước. Tuy nhiên, tội phạm ma túy ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt cho xã hội. Cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm giữ gìn trật tự an toàn xã hội gặp không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải phát huy cao độ hơn nữa sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội.

1 Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục quốc phòng; tuyển quân, huấn

luyện, diễn tập khu vực phòng thủ. Tập trung chỉ đạo đấu tranh với các tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng...

2 Tổ chức các buổi phổ biến tuyên truyền Pháp luật của Nhà nước và nhắc nhở cán bộ công chức viên chức và đoàn viên công đoàn tích cực tham gia điều đặn các đợt học tập Nghị quyết của Đảng, nắm vững và chấp hành chính sách Pháp luật của Nhà nước nội quy cơ quan;

3 Tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Chăm lo xây dựng hệ thống CBCC, VC trong sạch, vững mạnh, thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ đối cán bộ chuyên trách.

4 Phát động toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm; tổ chức cam kết giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, xã, phường, thị trấn, đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học...đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tại cơ sở;

5 Triển khai kế hoạch thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 là yêu cầu rất cấp thiết; Sử dụng đồng bộ các biện pháp, kết hợp giữa phòng ngừa và đấu tranh trấn áp, lấy phòng ngừa làm chính. Huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm.

6 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy và một số luật có liên quan.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma túy, mại dâm trong năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Kính gửi Công an tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (b/c).
 - Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
 - Các phòng/đơn vị (th/hiện);
 - Lưu: VT, VP.
- D:\VP010-baocaomatuymaidam2017/3b

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Ngọc Phương